

Số: 06 /TBKL - CTHADS

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Kết luận của Cục trưởng Phạm Văn Dũng**  
**tại Hội nghị triển khai công tác đầu năm và Phát động thi đua năm 2022**

Ngày 13/01/2022, Cục trưởng Phạm Văn Dũng đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác đầu năm và Phát động thi đua năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng; Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận, huyện, thị xã trực thuộc.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả công tác năm 2021, 03 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 09 tháng cuối năm 2022; nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của một số đồng chí Chi cục trưởng, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, ý kiến phát biểu của các Phó cục trưởng, Cục trưởng Phạm Văn Dũng kết luận như sau:

1. Ghi nhận kết quả công tác năm 2021 và 03 tháng đầu năm 2022 của toàn Hệ thống các cơ quan THADS thành phố Hà Nội. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ, khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất công việc ngày càng phức tạp nhưng các cơ quan THADS của thành phố đã chủ động bám sát kế hoạch, chương trình công tác, kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao.

Biểu dương một số đơn vị có kết quả 03 tháng đầu năm thi hành xong về việc đạt tỷ lệ cao như: Phú Xuyên (45,95%), Thanh Xuân (43,03%), Long Biên (40%), Thường Tín (38,37%), Gia Lâm (36,87%)... Một số đơn vị kết quả thi hành xong về giá trị đạt tỷ lệ cao như: Phúc Thọ (28,66 %), Ba Vì (25,06 %), Thanh Oai (22,79 %); Hoài Đức (21,67 %), Thanh Trì (18,36 %)....

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục; trong đó đáng lưu ý là tỷ lệ thi hành về giá trị vẫn còn rất thấp; tình trạng sai phạm dẫn đến bị xử lý trách nhiệm vẫn còn; một số công việc chậm tiến độ so với kế hoạch; việc hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ vẫn còn hạn chế; vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn còn...

**2. Những nội dung triển khai công tác 9 tháng cuối năm 2022**

Bối cảnh triển khai công tác trong những tháng tiếp theo hết sức nặng nề, kết quả của từng đơn vị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung của toàn Thành phố. Để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Cục trưởng yêu cầu



Chi cục trưởng, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, bảo đảm sự thông suốt từ Cục tới các Chi cục trực thuộc; trong đó đặc biệt lưu ý công tác chỉ đạo của giữa Phó cục trưởng với các Phòng chuyên môn; sự phối hợp giữa Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục với Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc, đảm bảo sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả theo hướng gắn trách nhiệm của từng đồng chí Lãnh đạo Cục với các đơn vị, các địa bàn được giao phụ trách để lan tỏa tinh thần, trách nhiệm xuống từng đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

2.2. Tập trung công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Cục và 30 Chi cục trực thuộc; trong đó lưu ý gắn việc chấn chỉnh kỷ cương với đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, động viên, chia sẻ. Đề nghị các Tổ kiểm tra công vụ thực hiện việc kiểm tra định kỳ 02 đơn vị/tháng, lập biên bản, thông báo kết quả kiểm tra và đăng tải công khai kết quả kiểm tra công vụ trên Trang thông tin điện tử Cục, kết quả kiểm tra sẽ được theo dõi để đánh giá chấm điểm thi đua hàng năm. Đặc biệt quan tâm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về công chức THADS Thủ đô.

2.3. Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ, nhất là tập trung rà soát, củng cố kiện toàn Lãnh đạo các Chi cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; rà soát tổng thể quy hoạch tại các Chi cục và các Phòng chuyên môn để kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm nguồn nhân lực kế cận, kịp thời.

Giao Phòng Tổ chức cán bộ thường trực thi đua theo dõi, nắm bắt để kịp thời khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân đã có thành tích nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS trong toàn thành phố

2.4. Cục sẽ tiếp tục theo dõi, thường xuyên giám sát, hướng dẫn chỉ đạo các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng theo dõi. Từng đơn vị, các đồng chí Chi cục trưởng, Trưởng Phòng nghiệp vụ cần theo dõi, chỉ đạo sát sao đối với loại việc này.

Đối với vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi tiền, tài sản cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng: Giao Tổ công tác án tín dụng ngân hàng phối hợp với các Chi cục để tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Cục theo dõi, giám sát, đôn đốc chỉ đạo nhất là đối với các vụ việc có giá trị lớn; Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) đối với các trường hợp liên quan đến thu hồi tiền, tài sản cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên 03 năm mà chưa có kết quả.

2.5. Đổi mới công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo của Cục; đồng thời khắc phục cơ bản những hạn chế,

bất cập của công tác này trong thời gian qua. Giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án chủ trì tổng hợp những nội dung bất cập tại Quy trình hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục đề báo cáo đề xuất Tổng cục sửa đổi cho phù hợp thực tiễn. Yêu cầu Chấp hành viên khi tác nghiệp, phải nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật, tránh trường hợp khi thi hành xong, có vi phạm hoặc có xảy ra hậu quả pháp lý mới xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ.

2.6. Về công tác kiểm tra, tự kiểm tra: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của công tác quản lý. Cục sẽ chịu trách nhiệm tự kiểm tra tại Cục và chịu trách nhiệm chính về tăng cường công tác kiểm tra tại các Chi cục trực thuộc; Chi cục chịu trách nhiệm tự kiểm tra tại Chi cục. Giao Trưởng Phòng Kiểm tra và GQKNTC chủ động tham mưu giúp Lãnh đạo Cục phụ trách địa bàn chỉ đạo công tác tự kiểm tra đối với các Chi cục và tổ chức thực hiện kiểm tra đối với các Chi cục được phân công phụ trách. Trưởng các Phòng chuyên môn tổ chức thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra nhằm chủ động kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót vi phạm ngay từ giai đoạn đầu tổ chức thi hành án, không để phức tạp tình hình, phát sinh hậu quả khó hoặc không khắc phục được dẫn đến phải xử lý cán bộ và bồi thường thiệt hại do vi phạm của công chức trong đơn vị mình gây ra. Giao Trưởng Phòng Kiểm tra và GQKNTC tổng hợp, đánh giá kết quả tự kiểm tra, kiểm tra tại các Chi cục THADS trực thuộc, đề xuất việc kiểm tra, phúc tra kết quả kiểm tra theo chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra của Cục năm 2022.

2.7. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân; tăng cường đối thoại trực tiếp; giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở; hạn chế phát sinh các khiếu nại, tố cáo vượt cấp làm phức tạp tình hình; khắc phục tình trạng để xảy ra việc đương sự bức xúc gây rối tại trụ sở cơ quan; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, bảo đảm đúng thời hạn, quy định của pháp luật.

2.8. Củng cố, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành, bảo đảm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng; chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong THADS.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo THADS các cấp, nhất là chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức tín dụng và các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản, tài sản, kịp thời áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên, phong toả, xử lý tài sản theo đề nghị của cơ quan THADS.

2.9. Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Cục thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành án hành chính; quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đôn đốc Chủ tịch UBND thực hiện đúng, thực hiện đầy đủ và hiệu quả trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án.

2.10. Về nội dung các ý kiến phát biểu, kiến nghị của các Chi cục trưởng tại Hội nghị: Cục trưởng giao Trưởng các Phòng chuyên môn căn cứ lĩnh vực chuyên môn được giao, đề nghị tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu, nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Cục chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Trên đây là Kết luận của Cục trưởng Phạm Văn Dũng tại Hội nghị triển khai công tác đầu năm và Phát động thi đua năm 2022, Văn phòng thông báo đề Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để c/đ);
- Trưởng các Phòng chuyên môn (để t/h);
- Chi cục trưởng THADS (để t/h);
- Trang TTĐT (để d/t);
- Lưu: VT, VP.

**TL.CỤC TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Ly Văn Trung**